



ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
เรื่อง สอบราคาซื้อ IPSec Gateway จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (“สำนักงาน”) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ IPSec Gateway จำนวน ๓๐ ชุด ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ ที่แนบท้ายประกาศนี้

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลจากการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกับผู้ขอรับเอกสารสอบราคาเท่านั้น ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาจะโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้เสนอราคาแทนไม่ได้ และผู้เสนอราคาแต่ละรายจะยื่นเอกสารสอบราคามากกว่าหนึ่งฉบับไม่ได้
๖. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย และ/หรือ ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ในรายการที่ประกาศซื้อครั้งนี้ โดยตรงจากผู้ผลิตหรือจากบริษัทสาขาของผู้ผลิตจากต่างประเทศ หรือจากบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย โดยต้องมีหนังสือออกให้เพื่อยืนยันเอกสารสอบราคาด้วยวิธีการสอบราคา และหนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นเอกสารสอบราคา
๗. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาค่าใช้จ่ายที่รวมราคาทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๘. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรายการแสดงการเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่สำนักงานต้องการกับคุณลักษณะที่เสนอว่าตรงกันหรือไม่ ตามแบบตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่ต้องการกับคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอที่แนบท้ายเอกสารสอบราคานี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ณ วันที่ยื่นเอกสารสอบราคา

## กำหนดยื่นของสอบราคา

กำหนดการยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ เลขที่ ๑๗๖๘ ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

## กำหนดวันเปิดของสอบราคา

กำหนดวันเปิดของเอกสารสอบราคาในวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๗๖๘ ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ เลขที่ ๑๗๖๘ ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ ตั้งแต่วันที่

๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๙๘๙๖-๕๗๔๑ ในวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่รวมวันหยุดราชการ) เวลาตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ไม่รวมช่วงพักเที่ยงตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.eta.or.th](http://www.eta.or.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗

ชยันต์ มิตรพันธ์

(นายชัยชนะ มิตรพันธ์)

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)